

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความสำคัญต่อการค้าและการลงทุนของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น รวมทั้งจากการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กอปรกับมีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่าง ๆ รวมถึงทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิและประโยชน์ ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และมาตรการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557: ฉ-ญ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558: 4) เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการลงทุน การเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม เขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และศูนย์กลางให้บริการการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาคเป็นหนึ่งใน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย 3 ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก และตำบลไม้รูด รวม 50.2 ตารางกิโลเมตร (31,375 ไร่) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 420 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี สายใหม่) ทางหลวงหมายเลข 344 หมายเลข 3 และหมายเลข 31 (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558: 7, 14-15) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราดจึงมีความสำคัญต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากกระตือรือร้นการออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุนในประเทศ ดังนั้น จึงต้องอาศัยเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการลงทุนภายในประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี้ไม่

ได้มาในรูปของเม็ดเงินการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการและทุนทางปัญญาจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและกระตุ้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี 2540 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ล้วนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้อำนาจซื้อการบริโภคของประชาชนลดน้อยลงเป็นผลให้กิจการ SMEs ต้องชะลอหรือลดการผลิต การจำหน่าย หรือถึงขั้นปิดกิจการไปในที่สุด จากข้อมูลของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Bank พบว่ายอดสินเชื่อคงค้างของธุรกิจ SMEs ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี 2556 มีหนี้เสียสูงถึง 33.74% ทำให้มีการตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีมากขึ้น โดยเฉพาะ SMEs ได้ถูกกล่าวถึงมากในแงุ่มุมที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในปี 2556 จำนวนวิสาหกิจรวมทั้งประเทศ 2,844,757 ราย จำแนกเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 2,763,997 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.16 ของวิสาหกิจทั้งหมด และก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึงร้อยละ 80.96 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ประเทศไทยจึงมียุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้วางยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) กำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไว้เพื่อการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ SMEs โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รัฐบาลจึงได้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านบุคลากรตลอดจนสาธารณูปโภคในปี 2558-2559 ในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกทั้ง 5 พื้นที่ 6 ด้าน ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) คือ

1. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ติดกับประเทศเมียนมาร์)
 2. อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ติดกับประเทศกัมพูชา)
 3. พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด (ติดกับประเทศกัมพูชา)
 4. พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร (ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 5. อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด้านสะเดา ด้านปาดัง-เบซาร์) (ติดกับประเทศมาเลเซีย)
- สามารถสรุปแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านบุคลากรระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559 ได้ดังนี้

วงเงินปี 2558-2559 (ล้านบาท)					
พื้นที่ชายแดน	คมนาคม (ถนน สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)	ศุลกากรและ ด้านชายแดน	นิคมอุตสาหกรรม	สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)	รวม
ตาก	2,052	368	15	1,260	3,695
สระแก้ว	616	688	15	793	2,112
ตราด	207	147	15	126	495
มุกดาหาร	806	100	15	968	1,889
สงขลา	10	1,436	15	791	2,252
รวม	3,691	2,739	75	3,938	10,443

ที่มา: ตัวเลขการลงทุนเบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558: 26

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดต้องมีความพร้อมทั้งด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร รวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราดได้มีการวางแผนให้ดำเนินการในระยะที่ 2 ในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558: 27) รวมถึงคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน 2) การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้กำหนดแผนการดำเนินงานและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ประกอบกับให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ ในเรื่องความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบในการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นต้องผ่านการศึกษา การวางแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมไปถึงการพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องไปกับกฎระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการนำกฎหมายที่มีมาบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ หรือการลดอุปสรรคทางด้านกฎหมาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ในการพัฒนาแม้จะนำมาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็นำมาซึ่งผลกระทบในหลายมิติ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่จำต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในทุกด้าน ๆ อย่างละเอียด คณะผู้วิจัยจึงวางแผนศึกษาถึงศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและศึกษาวิจัยในระดับมหภาคต่อไป

1.2 ปัญหาวิจัย/ โจทย์วิจัย

1.2.1 ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดเป็นอย่างไร

1.2.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3.1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1.3.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.4.1 ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมเกี่ยวกับกำลังคน ทรัพยากร และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1.4.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด หมายถึง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด คือ บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ และการบริการอื่นที่จำเป็นในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1.4.3 ความพร้อม หมายถึง ความพร้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1.5 ข้อจำกัดในการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นเก็บข้อมูลใน 2 ส่วน คือ การวิจัยเอกสาร และลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทำให้พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความกังวลในการให้ข้อมูลในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบาย คณะผู้วิจัยจึงไม่สามารถนำรูปภาพและสื่อใด ๆ ที่สามารถสื่อไปถึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญมาเขียนลงในรายงานวิจัยเล่มนี้ได้

1.6 ขอบเขตการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3 ด้าน คือ

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการวิจัยศึกษาภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ร่วมกับแนวการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview Guide) ด้วยการกำหนดประเด็นหลัก ๆ ของคณะผู้วิจัยไว้ล่วงหน้าเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key-informants) จำนวน 15 คน หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลสมบูรณ์

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะด้านศึกษาภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในมุมมองของ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น จากการวิเคราะห์เอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นระดับนโยบาย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนปัจจุบันหรืออดีตผู้ว่าที่เริ่มดำเนินการตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนชาวบ้านระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นระดับปฏิบัติ เช่น นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กำนันตำบลคลองใหญ่ กำนันตำบลไม้รูด กำนันตำบลหาดเล็ก ผู้ใหญ่บ้านแจ็กลัก หมู่ 1 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านคลองจาก หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านคลองสระบัว หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านตาดหนึก หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านบางอิน หมู่ 6 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านสวนมะพร้าว หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านคลองจาก หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านร่มเย็น หมู่ 9 ตำบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลไม้รูด ผู้ใหญ่บ้านห้วงโสม หมู่ 3 ตำบลไม้รูด ผู้ใหญ่บ้านคลองมะนาว หมู่ 4 ตำบลไม้รูด ผู้ใหญ่บ้านห้วงบอน หมู่ 5 ตำบลไม้รูด ผู้ใหญ่บ้านร่วมสุข หมู่ 6 ตำบลไม้รูด และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

1.6.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

การวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยเน้นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น จึงได้วางกรอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามไว้เฉพาะในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิจากพื้นที่วิจัยอย่างแท้จริงจึงต้องเก็บข้อมูลเชิงลึกใน 3 ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ คือ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก และตำบลไม้รูด รวมด้วย

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.7.1 ทำให้ทราบถึงศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1.7.2 ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดตราดเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1.7.3 ทำให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดในระดับมหภาค

1.8 หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้

1.8.1 หน่วยงานในระดับชุมชน เช่น เทศบาลตำบลไม้รูด เทศบาลตำบลคลองใหญ่เทศบาลตำบลหาดเล็ก รวมถึงตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดตราด

1.8.2 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1.8.3 หน่วยงานในระดับจังหวัด เช่น จังหวัดตราด หอการค้าจังหวัดตราด อุตสาหกรรมจังหวัด

1.8.4 หน่วยงานเอกชนที่ทำธุรกิจในพื้นที่และระหว่างประเทศ

1.8.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

1.8.6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี